

Phát huy vai trò của Hội Nhà báo địa phương

18:43 25/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Sáng 25/10, tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang.



Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang chủ trì buổi làm việc_ Ảnh: Sơn Hải

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; Văn Công Hùng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn.

Hiện nay, Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang có 144 hội viên đang sinh hoạt tại 1 Liên Chi hội và 4 Chi hội trực thuộc: Liên Chi hội Đài PT&TH Tiền Giang, Chi hội Báo Ấp bắc, Chi hội Nhà báo Tạp chí Văn nghệ Tiền Giang, Chi hội Nhà báo Cơ quan TTXVN tại Tiền Giang, Chi hội Văn phòng Hội Nhà báo Tiền Giang. Trên địa bàn tỉnh có 03 Văn phòng đại diện cơ quan báo chí, có 24 cơ quan báo chí, 13

tạp chí giới thiệu phóng viên thường trú, phóng viên tác nghiệp tại tỉnh. Hội viên là phóng viên ngoài tỉnh đăng ký sinh hoạt Hội tại Tiền Giang là 7 hội viên.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, BCH Hội Nhà báo tỉnh cùng với lãnh đạo báo, đài, cơ quan Thông tấn xã Việt Nam tại Tiền Giang, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông duy trì các cuộc họp báo thường kỳ, thường xuyên tổ chức, tạo điều kiện cho hội viên học tập về lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của BCH Hội Nhà báo Việt Nam. Tổ chức nghiên cứu quán triệt Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí Cách mạng; thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo thông tin tuyên truyền đúng định hướng, tôn chỉ mục đích, đúng đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tích cực động viên cán bộ và nhân dân hưởng ứng thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị địa phương, đáp ứng nhu cầu thông tin của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Không có sai sót về chính trị, không bị thương mại hóa, chạy theo thị hiếu tầm thường, góp phần tích cực lãnh mạnh hóa xã hội. Thực hiện tốt Luật Báo chí, Quy định đạo đức nghề nghiệp báo chí Việt Nam, Quy tắc tham gia mạng xã hội của Người làm báo.



Quang cảnh buổi làm việc_Ảnh: Sơn Hải

Cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan chủ quản báo chí đã triển khai, quán triệt Chỉ thị 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”, nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai

trò, nhiệm vụ của Hội Nhà báo và hoạt động báo chí; đảm bảo báo chí phát triển đúng định hướng, đảm bảo quyền tự do, dân chủ của nhân dân.

Về công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, Hội thường xuyên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao như: Thiết kế và trình bày báo; phóng sự truyền hình; phong cách làm báo hiện đại, báo chí với mạng xã hội; nhiếp ảnh báo chí nâng cao... Ngoài ra Hội còn kết hợp với lãnh đạo báo, đài cử phóng viên, hội viên tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do trung ương tổ chức. Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm về những vấn đề bức xúc trong đời sống cũng như trong hoạt động nghiệp vụ như: Báo chí Tiền Giang góp phần đưa Nghị quyết Đảng đi vào đời sống xã hội; đạo đức báo chí trong xử lý nguồn tin; báo chí Tiền Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách báo chí Hồ Chí Minh... và một số lĩnh vực khác (phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin & Truyền thông, Hội Nhà báo các tỉnh Bắc sông Hậu).

Hàng năm, Hội Nhà báo tỉnh vẫn cố gắng xuất bản 4 kỳ đặc san Người làm báo Tiền Giang với nội dung bổ ích, thiết thực về nghiệp vụ, được đông đảo hội viên quan tâm hưởng ứng. Ngoài ra, Hội đã duy trì tổ chức tốt giải báo chí truyền thống như: Giải báo chí Tiền Giang - Nguyễn Văn Nguyễn với kinh phí được duyệt mỗi năm hơn 200 triệu. Từ các cuộc thi ở địa phương, Hội đã tuyển chọn các tác phẩm xuất sắc gửi dự thi Giải báo chí quốc gia, Giải báo chí đồng bằng sông Cửu Long...

Ngoài nhiệm vụ chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, Hội cùng các cơ quan báo chí trong tỉnh mở rộng các hoạt động xã hội, tích cực làm nòng cốt trong việc vận động các nhà hảo tâm, các đơn vị, công ty xí nghiệp trong và ngoài tỉnh chung tay xây dựng chương trình đầy tính nhân văn từ thiện như Chi hội Báo Ấp bắc thực hiện tốt Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ”; Liên Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh Truyền hình thực hiện Chương trình “Mái ấm nghĩa tình”, Chương trình “Địa chỉ nhân đạo”; Chương trình “Nâng bước đến trường” và chương trình “Địa chỉ cần giúp”... Đã có trên 600 ngôi nhà được trao cho những gia đình còn nghèo khó.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo tỉnh đã trao đổi một số nội dung để giúp báo chí Tiền Giang thực hiện như: chuyển đổi số báo chí; bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí; công tác chỉ đạo, quản lý, kinh phí, nhân sự cho cơ quan báo chí tỉnh... Phối hợp, xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, chủ trì, phối hợp thực hiện các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, các hoạt động xã hội, thiện nguyện trên địa bàn tỉnh... Tăng cường kết nối, trao đổi thông tin trên Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam, tạo thành mạng lưới phổ biến thông tin hoạt

động báo chí giữa các cấp Hội trong cả nước; tăng cường chất lượng báo chí của địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đề xuất giải pháp, xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức người làm báo tại tỉnh Tiền Giang; công tác phát triển hội viên, nhà báo và quản lý phóng viên thường trú tại địa phương, phong trào “Xây dựng văn hóa cơ quan báo chí và văn hóa người làm báo”; tư vấn, hỗ trợ xây dựng cơ quan báo chí chuyển đổi số báo chí; công tác hỗ trợ báo chí chất lượng cao và giải báo chí tại địa phương; hỗ trợ công tác tổ chức Hội báo Xuân Giáp Thìn và Hội báo toàn quốc 2024.



Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin tới đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua và trân trọng cảm ơn sự đồng hành tích cực của báo chí cách mạng Việt Nam nói chung, báo chí Tiền Giang nói riêng. Các cơ quan báo chí đã tích cực với tỉnh trong tham gia thông tin, tuyên truyền thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ ổn định quốc phòng, an ninh. Báo chí tỉnh Tiền Giang bám

sát các sự kiện chính trị, các hoạt động kinh tế, xã hội những vấn đề mới phát sinh trong cuộc sống; qua đó, góp phần đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống; phát hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước. Trong công tác thông tin đối ngoại, báo chí tỉnh đã góp phần tích cực quảng bá hình ảnh Tiền Giang đến các địa phương trong và ngoài nước.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ nhằm tạo điều kiện cho Hội và các cơ quan báo chí địa phương phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ những người làm báo; bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho các phóng viên, biên tập viên, hội viên của các cơ quan báo chí tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh phối hợp với Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam khu vực phía Nam tổ chức buổi gặp gỡ giao lưu giữa lãnh đạo các cơ quan báo chí tại TP. HCM với lãnh đạo tỉnh nhân dịp tỉnh tổ chức công bố quy hoạch tổng thể vào thời gian sắp tới...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị Hội Nhà báo Việt Nam quan tâm, xem xét cùng tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện cho công tác báo chí tại các địa phương như: Từ góc độ bảo vệ quyền lợi của hội viên, Hội Nhà báo Việt Nam cần kiến nghị Bộ Thông tin & Truyền thông, Chính phủ quan tâm đến tình hình khó khăn trong thu hút, kêu gọi quảng cáo ảnh hưởng đến nguồn thu của các cơ quan báo chí, nhất là đối với các cơ quan báo chí bước đầu thực hiện cơ chế tự chủ; có ý kiến với Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc đề xuất sửa đổi Luật Báo chí; theo hướng phân biệt và lượng hóa rõ giữa “báo” và “tạp chí”, giải quyết triệt để tình trạng “báo hóa tạp chí” nhằm tạo điều kiện cho địa phương trong công tác quản lý; đẩy mạnh việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Hội Nhà báo Việt Nam về các Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Tham gia cùng Bộ Thông tin và Truyền thông để hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý thông tin trên mạng, tạo hàng lang pháp lý đầy đủ, phù hợp thực tiễn.

Đối với những kiến nghị của Hội về kinh phí, cơ cấu tổ chức, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan xem xét đưa ra các chính sách phù hợp để Hội Nhà báo tỉnh phát triển ngày càng vững mạnh góp phần thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị tỉnh Tiền Giang.



Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, đồng thời mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm đến các hoạt động của Hội, vận dụng linh hoạt cơ chế để bố trí nguồn nhân lực cho Hội; hỗ trợ phụ cấp cho các nhân sự chuyên trách của Hội; tiếp tục tạo điều kiện để hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực mong muốn Hội Nhà báo tỉnh cần phát huy hiệu quả vai trò và trách nhiệm của Hội, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người làm báo. Hội Nhà báo tỉnh cần phát huy vai trò trong việc tập hợp, quản lý đối với các phóng viên, cộng tác viên thường trú tại địa phương tránh để những hành vi tiêu cực có thể xảy ra. Các cơ quan chủ quản báo chí và Hội Nhà báo tỉnh cần quan tâm đến công tác rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, nêu cao đạo đức nghề nghiệp và bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ những người làm báo của các cơ quan báo chí địa phương theo hướng hiện đại để đáp ứng nhanh chóng, kịp thời nhu cầu thông tin đến với độc giả.

Ngọc Bích

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/index.php/phat-huy-vai-tro-cua-hoi-nha-bao-dia-phuong>